



ทรงพระเจริญ

# จดหมายข่าว

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

# เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา





กิจกรรมจิตอาสา  
 “ชีวิตวิถีใหม่ได้ร่วมพระบารมี  
 เราสร้างไปด้วยกัน”



เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ได้ร่วมพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” ขึ้น โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การทำความสะอาดบริเวณวัด โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณวัดโนนหมื่น ตำบลโนนสูง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  
 วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัย  
 ถวายพระพรชัยมงคล



สืบเนื่องจากกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง



# การแก้ปัญหาน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง



เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน จึงส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง  
ทั่วทุกพื้นที่ และมักเกิดน้ำท่วมขังตามจุดต่างๆในเขตเทศบาล  
เทศบาลตำบลโนนสูง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการแก้ไข  
ปัญหาน้ำท่วมขัง การขุดวางท่อระบายน้ำ การให้บริการสูบน้ำ  
หากท่านใดพบปัญหาดังกล่าว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ  
ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๗๙๓๐๗ ด้วยความปรารถนาดี  
และความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



# การแก้ปัญหาน้ำท่วม บริเวณพื้นที่เขตติดต่อ เทศบาลตำบลโนนสูง

เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทั่วทุกพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำ  
จึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่  
เทศบาลตำบลโนนสูง ในกรณีนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดย  
นายประสงค์ โทธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และคณะ  
ผู้บริหาร ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เขตติดต่อระหว่างเทศบาล  
ตำบลโนนสูง กับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว โดยได้ออก  
สำรวจเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓





# การปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณริมทางสาธารณะ และบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง



บริเวณทางสีเขียว เป็นพื้นที่ที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาจากบริเวณริมทางสีเขียว อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา เทศบาลตำบลโนนสูง ได้จัดเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้ และทำความสะอาดบริเวณริมทางสีเขียว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ โดยได้ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง

## การรับสมัครคัดเลือก ผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน อนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และมีผู้จำหน่ายสินค้าได้เข้ามาสมัครกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง